

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/๒๕๕๖

วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา 09.3๐ – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายณัฐรัฐเดช วิริยดิถกรรม	รองนายกเทศมนตรี รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ 1
๒	นายพิศุทธิ์ พิศุทธกุล	สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
๓	นายทรัพย์ สิมะวงศ์ สสอ.เมืองเชียงใหม่	กรรมการ
๔	นางสุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย	หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก (แทน) กรรมการ
5	นางนิตา ปินตาดง	หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ (แทน) กรรมการ
6	นางลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงศ์	หน.หน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย กรรมการ
7	นางสาวสุริรัตน์ ตรีมรรคา	ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ กรรมการ
8	น.ส.สุรภี อินทสังข์	อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กรรมการ
9	นายสุเวช สุภามิต	ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ กรรมการ
10	นางฟองแก้ว ต้อยศ	อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กรรมการ
11	นายคนัย สารพฤกษ์	ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ(แทน)

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายทัศนัย บุรณุปกรณ์	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ดิตราชการ
2	นายรัชพล อภิรติชัย	รองปลัดเทศบาล ดิตราชการ
๓	นายรุ่ง ศรีโพธิ์	รองปลัดเทศบาล ดิตราชการ
๔	นายพจนา ศรีศิลป์นันท์	สมาชิกสภาเทศบาล ดิตราชการ
๕	นางณภัตสร จำปาเทศ	หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ ร.พ.สยามราษฎร์ (แทน) ดิถการกิจ
6	นายดวง จงศิริ	หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ ดิถการกิจ เมมโมเรียล (แทน)
7	นางลิริบุรณ์ ยาวิชัย	หน่วยบริการปฐมภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดิถการกิจ
8	นายขยทุท จันทกุล	ผู้แทนชุมชนแขวงนครพิงค์ ดิถการกิจ
9	นายภาณุพงศ์ บุรณศิลป์	ผู้แทนชุมชนแขวงศรีวิชัย ดิถการกิจ
10	นายเป็ง สมณา	ผู้แทนชุมชนแขวงเม็งราย ดิถการกิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

- ๑ นางเยาวเรศ บุญถม ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน
- 2 นางมาลัย ภูทองคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณะทำงาน
- 3 นางแพรวแก้ว คูอารีกุล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค คณะทำงาน
- 4 นางปิยะพันธุ์ นันตา หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะทำงาน
- 5 นางนิ่มอนงค์ นาควัชร หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ คณะทำงาน
- 6 นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข คณะทำงาน
- 7 นางศรัณยา วรรณวงศ์ หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข คณะทำงาน
- 8 น.ส.ชฎาภรณ์ เต็มลี หัวหน้างานธุรการ คณะทำงาน
- 9 นางณัฐจิต เพิ่มพูนวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงาน
- 10 นายพลากร ภาคภูมิ หัวหน้างานสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน
- 11 นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค คณะทำงาน
- 12 นายพิศาล พันธุเสนีย์ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ว. คณะทำงาน
- 13 นางจรรุวรรณ ศรีสกุล หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ คณะทำงาน
- 14 น.ส.รสสุคนธ์ ใจปัญญา ลูกจ้างปฏิบัติงานกองทุนฯ คณะทำงาน

เริ่มการประชุม เวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐชูเดช วิริยดิถกรรม กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มวาระการประชุมที่ ๑ กล่าวถึงเรื่องปัญหา
 ประธาน โรคมือเท้าปาก อยากให้ช่วยเฝ้าระวังเพราะเกิดปัญหากับเด็กอายุ 1-5 ปี
 และเรื่องที่ 2 เรื่องโรคไข้เลือดออก ได้ไปประชุมที่จังหวัด มุ่งเป้าหมายการระบาดในคนไทยใหญ่เป็นจำนวนมาก
 ทางจังหวัดให้เทศบาลสำรวจการอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ทางสำนักช่าง
 สำรวจแล้วพบจำนวน 12 แห่งที่ขออนุญาตก่อสร้าง เลยเริ่มตรวจที่โครงการสุภาลัย สำรวจพร้อมอสม.ของ
 เทศบาลนครเชียงใหม่ ปราบกฏพบแหล่งลูกน้ำขุยลาย เลยแจ้งให้ผู้คุมงานทราบและแนะนำวิธีป้องกันพร้อมแจก
 ทรายเคมีฟอสพร้อมแผ่นพับแนะนำ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม

นาย

ณัฐชูเดช วิริยดิถกรรม ๒๕๕๖

ประธาน

นายคณัย สารพฤกษ์

เอกสารอยู่ในร่างระเบียบการประชุม ให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบ

กรรมการและเลขานุการ

ถ้าไม่มีคณะกรรมการท่านใดแก้ไข ให้ท่านประธานขอมติที่ประชุม

นายณัฐชูเดช วิริยดิถกรรม ขอมติที่ประชุม
 ประธาน
 มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายณัฐชูเดช วิริยดิถกรรม 3.1 คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่00853/2556ประธาน เรื่อง
 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งให้ นายรุ่ง
 ศรีโพธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเชียงใหม่

นายदनัย สารพฤกษ์ เนื่องจากท่านรองปลัดรุ่ง ศรีโพธิ์ ดิถราชการที่กรุงเทพฯ เลขกรรมการและ
 เลขานุการ มอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ แทนในการประชุมครั้ง
 ที่ 6/2556 วันที่ 20 สิงหาคม 2556

มติที่ประชุม รับทราบ

นายณัฐชูเดช วิริยดิถกรรม 4.1 หรือแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการประธาน
 สนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557

นายदनัย สารพฤกษ์ เป็นการหาแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป โดยให้ทางเจ้าหน้าที่
 กรรมการและเลขานุการ คณะทีมงานช่วยกันเสนอแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไปด้วย ซึ่งใน
 ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการกำหนดให้กองทุนฯทุกกองทุนฯ
 ได้เสนอแผนงาน/โครงการ ให้ทางสปสช.เขตได้ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะสนับสนุนงบประมาณให้กับ
 กองทุนฯต่างๆ จากที่ได้ไปประชุมที่กรุงเทพฯ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบกองทุนฯ พบว่าบาง
 โครงการไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องการสนับสนุนสุขภาพ ด้วยความปรารถนาดีของสปสช.เขตเชียงใหม่จึงอยาก
 ให้กองทุนฯได้ส่งแผนงาน/โครงการจะขอสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพในเขต 1
 จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบโครงการก่อน ควรที่จะมีการกำหนดแผนงานประเภทที่ 1-3 ก่อน ควรจัดทำ
 แผนงานอย่างน้อยประมาณร้อยละ 70 ประเภทที่ 4 มีการกั้นงบประมาณจำนวน ร้อยละ 10 ไว้ และ
 ต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาบุคลากรวาระที่ 4.2 ในภาพรวม ในการทำแผนงาน/โครงการควรจะมีการพัฒนา
 คณะทำงาน ชุดแรกคือ ชุดคณะกรรมการที่พิจารณาโครงการ ชุดคณะทำงานย่อยเป็นคณะทำงานที่ดำเนินการ
 ตรวจสอบ คู่มือแผนงาน/โครงการ และชุดทีมพี่เลี้ยงเป็นทีมพื้นที่เป็นทีมที่มีความสำคัญมาก เพราะต้องลงไปหา
 ปัญหาของชาวบ้านจากการประชาคม ทำ Mind Map หรือประชาคมและข้อ 4.3 ที่ผ่านมาประสบปัญหาใน
 เรื่องการติดตามผลการดำเนินโครงการเนื่องจากปีที่ผ่านมายอมรับว่าเราได้ผลผลิตในเชิงปริมาณมากกว่า
 คุณภาพ เพราะปี 2556 ได้ทำโครงการทั้งหมด 78 โครงการ แต่ติดตามให้ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตาม
 เป้าหมาย อยากให้คณะติดตามประเมินผลติดตามการคงค้างเบิกจ่ายงบประมาณอีก ร้อยละ 10 เพื่อให้โครงการ
 ได้ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หลังจากนั้นขอเปิดโอกาสให้คณะทำงาน ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนว
 ทางการดำเนินงานร่วมกัน ขอเรียนเชิญหัวหน้าทีมงาน

นางนิ่มอนงค์ นาควัชระ ขอกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องของระเบียบและ
 หัวหน้าทีมแขวงกาวีละ หลักเกณฑ์ที่ไม่มีชัดเจน ทำให้ประสบปัญหาในเรื่องการขอเขียน
 โครงการเพื่อของบประมาณ เพราะเมื่อให้คำแนะนำการเขียนโครงการตามระเบียบของสปสช.แก่ชุมชน

หลังจากนำเสนอโครงการให้คณะทำงานกลางนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ได้รับการแจ้งให้แก้ไขโครงการ เนื่องจากไม่ถูกต้อง ผิดหลักเกณฑ์ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน และเรื่อง การเบิกจ่ายต่างๆตามโครงการ

นายคณัย สารพฤกษ์ โดยสรุปประเด็นของคุณนิมอนงค์ ทีมพี่เลี้ยงมีปัญหาเรื่องความไม่
กรรมการและเลขานุการ ชัดเจนของระเบียบ หลักเกณฑ์ในการเขียน โครงการเพื่อขอสนับสนุน
 งบประมาณ

นายรัตนประกร ธนัทพวงเงินมาก ในภาพรวมของแขวงนครพิงค์ จุดแข็งของแขวงนครพิงค์ในปี 2556
หัวหน้าทีมแขวงนครพิงค์ ต้นเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ได้จัดการประชุมประชาคมทั้ง 20 ชุมชน
 โดยการเชิญประธานชุมชน ประธานอสม. คณะทำงานอสม.เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนเพื่อนำมา
 เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานปี 2555 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
 เอกสารการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ จุดอ่อนของแขวงนครพิงค์ มีคณะทำงานทีมทั้งหมด 4 ท่าน
 แต่มี 3 ท่านที่ดูแลจริงๆการดูแลชุมชนจึงไม่ทั่วถึง และปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถพิมพ์หรือปริ้น
 งานได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยซึ่งทางทีมแขวงนครพิงค์ไม่มีงบประมาณในการใช้กระดาษหรือหมึกพิมพ์ บางครั้ง
 ต้องเขียนใบวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มงาน จึงอยากเสนอให้ทีมกลางช่วยสนับสนุนงบประมาณด้านนี้ด้วย และ
 โครงการที่ชาวบ้านนำเสนอมา ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้าทำให้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
 ลดลง ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด ซึ่งทางทีมพี่เลี้ยงก็ลำบากใจในการชี้แจงกับทางชุมชน จึงขอฝากปัญหานี้แก่
 คณะกรรมการช่วยพิจารณาด้วย

นายคณัย สารพฤกษ์ ขอบคุณคณะทำงานที่ช่วยเสนอแนะข้อมูล ในเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์
กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์ และกระดาษสำหรับพิมพ์งาน สามารถขอสนับสนุนได้ที่
 สำนักงานกองทุนฯ ทั้งเครื่องฉาย LCD ชุดเครื่องเสียง ลำโพงขยายเสียง กองทุนฯ ได้จัดซื้อสามารถขอยืมใช้
 ประโยชน์ได้ และโครงการที่ได้รับการอนุมัติช้าเกิดความผิดพลาดจากกองทุนฯเอง แต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่
 คุณพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆด้วย ขอเชิญทีมต่อไป

นางจารุวรรณ ศรีสกุล เรื่องการเขียนโครงการในการขอสนับสนุนงบประมาณควรจะต้อง
หัวหน้าทีมแขวงศรีวิชัย ระเบียบจากทางราชการเพื่อให้สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
 และควรมีการวางแผนการดำเนินงานทั้งปีงบประมาณ เพราะที่ผ่านมารขอเสนอของบประมาณมาขอประมาณ
 กลางปีงบประมาณ และต้องรอเวลาการเปิดประชุมคณะกรรมการ ทำให้พิจารณาโครงการล่าช้า ซึ่งโครงการ
 เหล่านี้จะมีดัชนีชี้วัด ถ้าระยะเวลาสั้นเกินไปจะไม่สามารถวัดผลประเมินผลได้ แต่ถ้าเรามีการจัดประชุมเพื่อ
 วางแผนงาน/โครงการ การใช้งบประมาณเพื่อให้ชาวบ้านเสนอของงบประมาณตามจำนวนเงินก็จะทำให้สามารถ
 วางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้นและหากมีงบประมาณคงเหลือก็ยังสามารถให้ชาวบ้านที่ยัง
 ไม่ได้เขียนโครงการ เขียนโครงการเพื่อเสนอของงบประมาณต่อไป ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมีระยะเวลาในการ
 ดำเนินงานมากขึ้นและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนอยู่ตลอดเวลา และเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่า
 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ขอให้อ้างอิงระเบียบการเบิกจ่ายทางราชการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่สับสน และการ
 พิจารณาการเขียนและนำเสนอโครงการของชุมชนขอให้สิทธิ์กับทางพี่เลี้ยงทีมแขวง เพราะถ้าเกิดปัญหาพี่เลี้ยง
 ทีมแขวงสามารถชี้แจงปัญหาได้ แต่ถ้าให้สิทธิ์คนอื่นตัดสินก็จะเกิดปัญหาความสับสนระหว่างเจ้าหน้าที่และ
 ชาวบ้าน แต่ถ้าเห็นควรให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นควรไม่เห็นควร ก็ควรมีแนวทางที่ชัดเจนได้ในการ

พิจารณาโครงการนั้น มิเช่นนั้นจะเกิดความสับสนว่าใครสามารถพิจารณาเห็นชอบไม่เห็นชอบโครงการ และการแนะนำชาวบ้านให้เสนอโครงการหรือมีการเปิดให้เสนอโครงการเพิ่มเติมเห็นควรแจ้งให้ทางพี่เลี้ยงทีม แวงทราบด้วย เนื่องจากชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วมาปรึกษาทีมพี่เลี้ยงแต่ทีมพี่เลี้ยงไม่ทราบเรื่องทำให้ ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเสียเวลาในการดำเนินการ ในเรื่องระบบบริหารจัดการอยากให้มีงบประมาณ สนับสนุนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ให้แก่คณะทีมพี่เลี้ยงด้วย และเรื่องสุดท้ายการให้ชาวบ้านเสนอแผนงาน/โครงการ อยากให้ชาวบ้านที่มีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในชุมชน เพราะที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเขียนโครงการให้ชาวบ้านเนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน บางครั้ง เจ้าหน้าที่ต้องลงไปดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ชาวบ้านด้วยตัวเอง ซึ่งขัดกับเป้าหมายของสปสข. ต้องการให้ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในปัญหาและแก้ไขปัญหาของตนเองและตระหนักในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง มิใช่ เจ้าหน้าที่ลงไป

นายคณัย สารพฤกษ์ เห็นด้วยที่มีการทำแผนการดำเนินกิจกรรม ทั้งปีงบประมาณเพื่อให้ง่าย กรรมการและเลขานุการ ต่อการวางแผนการใช้งบประมาณ โดยให้มีการเสนอโครงการทั้ง 3 ประเภทแล้วนำแผนงาน/โครงการนั้นเสนอให้ทางสปสข.เขต จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ช่วยคัดกรองโครงการที่ ถูกหลักเกณฑ์และไม่ถูกหลักเกณฑ์ หลังจากคัดกรองแผนงาน/โครงการแล้วมีบางโครงการที่ไม่ผ่านถูกตัด งบประมาณ ทำให้งบประมาณเหลือและสามารถให้ทางชุมชนเสนอของบประมาณเข้ามาช่วงกลาง ปีงบประมาณ และก็เห็นด้วยว่าอยากจะให้ประชาชนเป็นคนเริ่มรู้ปัญหา และเสนอปัญหาแต่การวางแผนการ ดำเนินงานทั้งปี ประชาชนอาจไม่สามารถดำเนินการได้เองต้องให้ทีมพี่เลี้ยงช่วยกระตุ้นและหาปัญหาให้ ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเกิดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็น โรคที่มีการระบาดหนักในปัจจุบัน เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก โรคเรื้อรัง ปัญหาต่างด้าว ข้อมูลทาง สถิติมีอยู่แต่จะทำอย่างไรให้ชาวบ้านเข้าใจและตระหนักถึงปัญหานั้น ส่วนเรื่องปัญหาที่อนุมัติโครงการแล้ว ได้รับเงินช้า เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานอ้างอิงตามระเบียบของทางราชการอาจทำให้เกิด ความล่าช้า ซึ่งบางโครงการต้องสำรองจ่ายไปก่อน ซึ่งไม่ได้โทษเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่เพราะขั้นตอนมี ความละเอียดซับซ้อน ในเรื่องนี้จะต้องมีการทบทวนและแก้ไขปัญหาต่อไป และเรื่องการบริหารจัดการ ให้ อ้างอิงแนวทางการดำเนินงานกองทุนจากระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เล่มสี่ฟ้า ในเล่มนี้ให้ระบุการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดระเบียบของกองทุนฯ การตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน การ เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ตามหมวดหรือวัตถุประสงค์ และแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินบอกมาให้ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์หรืออัตราการเบิกจ่ายเองได้ หากไม่กำหนดให้ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายของทาง ราชการโดยอนุโลม ซึ่งบางกองทุนฯ สับสนระหว่างให้ใช้ระเบียบทางราชการ โดยอนุโลมกับให้ยึดระเบียบคู่มือ การปฏิบัติงานกองทุนฯ(เล่มสี่ฟ้า) เพราะกองทุนฯ ก้าวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วปฏิบัติไม่ ถูกต้อง ทางสำนักงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทำหนังสือตอบกลับมา ให้ยึดคู่มือปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(เล่มสี่ฟ้า)เป็นหลัก ในการดำเนินงาน ในเรื่องของการเห็นชอบไม่ เห็นชอบโครงการให้อำนาจคณะทีมพี่เลี้ยงแวงในการตัดสินใจ แต่คณะทีมแวงจะดูในเรื่องระเบียบการ เบิกจ่ายให้ถูกต้องชัดเจน หรือความเหมาะสมของการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้งบประมาณกระจายเท่ากันทุก แวง ส่วนปัญหาของทีมพี่เลี้ยงที่ไม่ทราบว่าคณะทำงานกลางได้ช่วยชาวบ้านดำเนินโครงการ เป็นปัญหาและ ช่องว่างระหว่างทีมพี่เลี้ยงขอให้มีการปรับปรุงให้มีการประชุมคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน และงบประมาณ

ในการสนับสนุนทีมที่เลี้ยงเรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถขอเบิกงบประมาณในส่วนของโครงการบริหารจัดการได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการประชุม ประชาคมโครงการต่างๆในชุมชน

นางสาวสุรรัตน์ ตรีมรรคา ขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้นำเสนอข้อมูล และได้ทราบปัญหา

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทำโครงการของชุมชน เพราะไม่ได้มีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ และจากที่ได้ประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ประสานกับคุณประมวลก็ทราบว่าได้ขอให้กองทุนฯจัดทำแผนงานให้คุณประมวลช่วยคัดกรอง และให้ข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่เรียกงบประมาณคืน ซึ่งเป็นความหวังดีของทางสปสข.เขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะทางคุณประมวล ปาละก้อน ไม่มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขโครงการ ซึ่งได้เชิญคุณประมวล ปาละก้อนเข้าร่วมประชุมในการประชุมภาคีทางคุณประมวล ปาละก้อน ทราบเรื่องนี้แล้วและในปีงบประมาณ 2557 ก็ไม่สามารถช่วยตรวจสอบโครงการของกองทุนฯได้ ส่วนเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ถ้าทางกองทุนฯได้โอนเงินงบประมาณสมทบอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรที่ทางสปสข.กำหนดและได้แจ้งการโอนงบประมาณสมทบเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็จะโอนงบประมาณตามอัตราหัวประชากรคนละ 40 บาท โอนเข้าบัญชีของกองทุนฯตามลำดับ วันนี้อะไรให้คณะทำงานที่ได้มาประชุมหาข้อสรุปในการดำเนินงาน และบางประเด็นที่คณะทำงานสอบถามท่านเลขา คณะกรรมการก็ตอบแทรกเลยซึ่งบางประเด็นควรชี้แจง และไม่ควรถูกชี้แจงควรเป็นไปในทิศทางใดมีเปลี่ยนให้แขวงนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการทราบหรืออยากให้ผ่านคณะทำงานที่กลางเหมือนเดิมและอยากให้คิदनอกกรอบมากขึ้น เสียหายที่คณะที่แขวงเมืองรายไม่ได้เข้าประชุมเพราะอยากฟังความคิดเห็นจากแขวงเมืองราย

นายคณัย สารพฤกษ์ ขอโทษด้วยที่บางประเด็นไม่ควรชี้แจงคำถามแต่ได้ชี้แจงไป แต่บางกรรมการและเลขานุการ ประเด็นสามารถชี้แจงได้ ก็อยากอธิบายเพื่อให้คลายข้อสงสัยทั้งเรื่องของงบประมาณและการเบิกจ่าย เรียนเชิญคุณหมอฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล รายงานปัญหาและอุปสรรคของทีมโรงพยาบาล

นายฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล เป็นทีมเกี่ยวกับโรงพยาบาล ปัญหาส่วนใหญ่ คือโครงการที่นำเสนอเข้าช้อนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข กับงานหลักที่โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนหรือจัดทำแผนงาน เป็นโครงการลักษณะโครงการสำเร็จรูป นำเสนอเข้ามาทางทีมโรงพยาบาลช่วยกันตรวจสอบแล้วก็นำเสนอโครงการให้ทีมกลางนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป ข้อมูลหลักๆคือคณะทำงานที่กลางควรมีการวางแผนในเรื่องหลักๆ อย่างปัญหาโรคไข้เลือดออก หรือปัญหาเรื่องอาหารทอดที่ขายหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาอยากให้มีการนำเสนอโครงการประเภทนี้ เพราะการรับประทานอาหารประเภทนี้แม้จะรับประทานในเด็กที่ยังไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรค แต่ถ้ารับประทานมากเกินไปและไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตได้

นายคณัย สารพฤกษ์ ขอบคุณหมอนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะ การดูแลพื้นที่ประเภทวัด กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนหรือสถานศึกษา และที่สาธารณะต่างๆ ก็ยังไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของทีมใด แต่ควรที่จะมีทีมดูแลด้วย มีคณะทำงานท่านใดอยากนำเสนอเพิ่มเติม เรียนเชิญ

นางนิ่มอนงค์ นาควัชระ การทำงานของท่านเลขาคณะกรรมการ และคุณศรีณยา คณะทำงาน หัวหน้าทีมแขวงกาวิละ ทีมกลาง ส่งผลให้เกิดปัญหา ยกตัวอย่างวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ประชุมครั้งที่ 5/56 มีโครงการที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาก็นำเข้าไปประชุมและชี้แจงให้คณะกรรมการทราบ โดยให้ คณะทำงานทีมแขวงที่ผ่านโครงการนี้ นำโครงการกลับไปแก้ไขเพราะเนื้อหาไม่ถูกต้อง โดยโทษว่าเจ้าหน้าที่ทีม แขวงไม่ตรวจสอบโครงการก่อนนำเสนอคณะทำงานกลาง

นายदनัย สารพฤกษ์ ขอโทษทีมพี่เลี้ยงด้วย ซึ่งยังอยากให้ทีมพี่เลี้ยงช่วยคัดกรองโครงการ กรรมการและเลขานุการ ก่อนนำเสนอเข้าไปประชุม เนื่องจากวันที่ประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 นั้นเป็นโครงการเพาะเห็ด ซึ่งรายละเอียดของโครงการเป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวกับการเกษตรมากกว่า การส่งเสริมสุขภาพ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้คณะกรรมการฟังและพิจารณา โดยยังไม่ได้ดูรายละเอียดโครงการ ก่อนจึงไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นจากทีมแขวง เรียนเจริญ

นางสาวสุรวิรัตน์ ศรีมรรคา เนื่องจากวันนั้นได้ร่วมอภิปรายในประเด็นนี้ด้วย แต่เอกสารรายงาน ผู้แทน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ การประชุมไม่ได้บันทึกการแสดงความคิดเห็นรายละเอียดประเด็นนี้ ซึ่งเป็น เรื่องที่สำคัญมากเพราะหากมีข้อสงสัยเราสามารถตรวจสอบข้อมูลและสามารถอธิบายเหตุผลในการพิจารณา โครงการในรายงานการประชุมได้ เคยได้อภิปรายว่าโครงการที่ท่านหัวหน้าทีมเสนอ น่าสนใจแต่ถ้ามีแผน รongรับ เพราะสุขภาพะชุมชนไม่ได้เป็นเรื่องของการป้องกันโรค ควบคุมโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการ ส่งเสริม หนุนเสริมทั้งสภาวะแวดล้อม แต่พอไม่ได้ถูกบันทึกในรายงานการประชุมทำให้หลงลืมไป ซึ่งที่ หัวหน้าทีมกล่าวถึงว่าโครงการเหล่านี้ถ้ามีแผนรองรับสามารถดำเนินการได้เพียงแต่ให้ดูรายละเอียดการจัดซื้อ ของโครงการว่าสามารถอนุมัติได้หรือไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ ได้ประกาศไว้ เป็นเรื่องที่หัวหน้าทีม รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว

นายदनัย สารพฤกษ์ เอกสารรายงานประชุมในครั้งนี้เป็นเอกสารการประชุมครั้งที่ กรรมการ และเลขานุการ 4/2556 ไม่ใช่เอกสารการประชุมครั้งที่5/2556 ที่คุณสุรวิรัตน์ กล่าวถึงยัง ไม่ได้ดำเนินการถอดเทปรายงานการประชุม ขอให้ทางธุรการกองทุนฯ จัดทำรายงานการประชุมแล้วนำเสนอ เข้าที่ประชุมครั้งต่อไป ส่วนเรื่องการพิจารณาโครงการ โดยให้นำเสนอโครงการทั้งหมดให้คณะกรรมการ พิจารณาในที่ประชุมทุกโครงการ แล้วคณะทำงานหรือทีมพี่เลี้ยงไม่ได้ช่วยคัดกรองเลยหรือไม่ อยากให้ ช่วยกันหารือ

นางจารุวรรณ ศรีสกุล ขอเสนอให้ทีมคณะทำงานแต่ละแขวงช่วยชาวบ้านในการคิดโครงการ หัวหน้าทีมแขวงศรีวิชัย จัดทำโครงการ หลังจากได้โครงการเรียบร้อยแล้ว อยากให้มีคณะทำงาน อีกหนึ่งชุดทำหน้าที่คัดกรองโครงการทุกโครงการจากทีมพี่เลี้ยงทั้ง 4 แขวง ก่อนนำเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ เห็นจากหลายกองทุนฯ ได้ดำเนินการแบบนี้

นายदनัย สารพฤกษ์ ประเด็นนี้เคยตกลงกันแล้วมีมติว่า โครงการให้ทีมพี่เลี้ยงช่วยดูแล กรรมการและเลขานุการ คัดกรองถ้าคิดว่าไม่มีปัญหาสามารถนำเสนอเข้าไปประชุมได้ แต่ถ้าไม่ แนใจว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการได้หรือไม่ก็ให้คณะทำงานทีมกลางช่วยตรวจสอบและคัดกรองก่อน นำเข้าเสนอประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบและไม่เห็นชอบโครงการ และถ้าท่าน

คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถาม ก็สามารถสอบถามข้อมูลที่ทีมพี่เลี้ยงได้เลย ซึ่งสอดคล้องกับที่
คุณจรรุวรรณ ศรีสกุล นำเสนอ

นางนิ่มอนงค์ นาควัชระ ขอเสนอว่าให้นำโครงการทุกโครงการนำเสนอในที่ประชุม

หัวหน้าทีมแขวงกาวิละ คณะกรรมการบริหารเพื่อให้ช่วยกันกลั่นกรองและตรวจสอบ และ
รับผิชอบร่วมกัน เพราะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้ไม่กล่าวโทษทีมพี่เลี้ยงให้รับผิชอบอย่างเดียว

นางสาวสุรวิรัตน์ ตรีมรรคา ถ้าเป็นเช่นนั้นควรยกประเด็นเรื่องการกลั่นกรองโครงการมาพิจารณา

ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าเป็นแนวทางในการทำงาน
ทีมพี่เลี้ยงน่าจะมิบทบาทในด้านสนับสนุนให้เกิดโครงการที่ดีมากกว่าบทบาทการกลั่นกรองโครงการ
เพราะไม่สามารถกลั่นกรองได้ถ้ากลั่นกรองโครงการทีมพี่เลี้ยงก็จะรับผิชอบมากเกินไป ทีมพี่เลี้ยงสามารถ
แสดงความคิดเห็นโดยทำบันทึกสรุปผลการพิจารณาโครงการเพื่อให้คณะทำงานกลางทราบถึงโครงการเพื่อ
นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะได้เห็นบันทึกสรุปโครงการของทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้ง่ายต่อ
การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือแก้ไขรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง สรุปแล้วคิดว่าควรผ่านคณะทำงานทีมพี่เลี้ยงหรือทีมแขวง ซึ่งมีบทบาทสนับสนุน หนุนเสริมให้
ความเห็นซึ่งความเห็นของคณะทีมพี่เลี้ยงสำคัญมาก

นายทรัพย์ สิมะวงศ์ มีความเห็นว่าประเด็นที่ 1 มุมมองภาพรวมของกองทุนหลักประกัน **สสอ.**

เมืองเชียงใหม่ สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นกองทุนที่มีความน่าเชื่อถือ มีการ

จัดเตรียมเอกสารที่ชัดเจนดีเยี่ยม ขอชื่นชม และคณะทีมพี่เลี้ยงทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองและให้
ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน ซึ่งของกองทุนอื่นเป็นลักษณะการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ แต่มีความเป็นห่วง
ในเรื่องของลักษณะโครงการที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสสข.ทุกข้อ คิดว่าอยากให้การดำเนินงานในปี
ต่อไปให้ทำโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง และเรื่องการติดตามการดำเนิน
โครงการที่หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นในการนำเสนอโครงการของชุมชนโดยผู้แทนชุมชนไม่ได้นำปัญหา
ในชุมชนที่แท้จริงมาเขียนโครงการทำให้เกิดการไม่มีส่วนร่วมของชุมชนมากนัก แต่ถ้าเรามีการวางแผนงาน
ยุทธศาสตร์รวมโดยอ้างอิง ข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ทำเป็นกรอบงานเบื้องต้น โดยดูปัญหาและนำมาจัดทำ
เป็นแผนงาน/โครงการ และในเรื่องการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยยึดเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่ทำให้
ผ่านการพิจารณาโครงการ อยากให้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย และเรื่องบทบาทของคณะกรรมการหรือทีมงาน เห็น
ว่าคณะกรรมการของกองทุนมีการเข้าร่วมประชุมค่อนข้างมาก ส่วนการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการมี
ส่วนร่วมมาน้อยเพียงใด แต่อยากให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดในเรื่องนี้

นายदनัย สารพฤกษ์ เห็นควรในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากการพิจารณาโครงการทั้ง 78

กรรมการและเลขานุการ โครงการ อยากเรียนเชิญให้ทางคณะกรรมการร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เล็งเห็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและร่วมเป็นเจ้าของ

งบประมาณที่สนับสนุนให้ชุมชนด้วย และเรื่องการติดตามการดำเนินกิจกรรมของชุมชนต้องมีค่าใช้จ่าย เช่นค่า
น้ำมันรถ ขอเสนอว่าในปีต่อไปจะปรึกษาวิธีการเรื่องระเบียบในการเบิกจ่าย ถ้าสามารถดำเนินการได้จะเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในปีต่อไป

นางสุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย ขอเสนอให้มีคณะกรรมการคัดกรองโครงการก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม

หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.ช้างเผือก (แทน) คณะกรรมการ เพราะถ้านำโครงการมาพิจารณาทั้งหมด จะเสียเวลามาก

- นายคณัย สารพฤกษ์** ปัจจุบันเราได้ดำเนินการอยู่แต่ในปี 2557 จะหาแนวทางในการ **กรรมการ และเลขานุการ** ดำเนินงานให้ชัดเจนต่อไปเนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 95 ชุมชน เลยต้องมีการแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นทีมแขวง ทั้งหมด 4 แขวงเพื่อช่วยดูแลชุมชนให้ทั่วถึง และหลังจากที่ได้ไปประชุมจากจังหวัดการอนุมัติงบประมาณต่อรายหัวประชากรจากเดิม 40 บาทเพิ่มเป็น 45 บาท
- นางนิตา ปินตาตง** มีความคิดเห็นควรมีคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการก่อนนำเสนอใน **น.น.** หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รวมแพทย์ (แทน) ที่ประชุม และขอให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมโครงการที่จะให้พิจารณา เร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากส่งเอกสารในเวลากระชั้นชิด ทำให้คณะกรรมการ ไม่สามารถทบทวนก่อนเข้าประชุมได้
- นายสุเวช สุภามิต** ปัญหาต่างๆในชุมชนมีเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ได้ประชุมจัดทำ **ผู้แทน ชุมชนแขวงกาวิละ** แผนพัฒนาที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ในปี 2555 ซึ่งเป็นการประชุมจัดทำ แผนงาน/โครงการ ในปี 2556 เนื่องจากตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระ และมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ทำให้ไม่ทราบถึงปัญหา เมื่อไม่ ทราบปัญหาทางทีมพี่เลี้ยงไปสอบถามจึงตอบไม่ได้ ขอนำเสนอว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการขอให้ ทีมพี่เลี้ยงนัดประชุมนอกรอบ เพื่อเสนอแนะให้ทางชุมชนแก้ไขก่อน เพราะบางชุมชนถูกแก้ไขรายละเอียดของ โครงการ ทำให้เกิดความท้อใจ ไม่อยากทำโครงการต่อ และถ้ามีการประชุมขอให้จัดประชุมโดยมีประธาน ชุมชน ประธานอสม.และคนในชุมชนร่วมกันประชุมด้วยเพื่อทราบถึงปัญหาของคนในชุมชนและหาแนว ทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
- น.ส.สุรณี อินทสังข์** ขอเสนอให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานให้มากขึ้นจากเดิม 1 เดือน เป็น **อาสาสมัครสาธารณสุขฯ** 2 เดือน เพราะบางท่านรีบสรุปเล่มรายงาน โดยที่ยังไม่ได้ให้คณะทำงาน ตรวจสอบทำให้ต้องแก้ไขโครงการ
- นายคณัย สารพฤกษ์** ให้ขยายเวลาในการดำเนินงานหลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานตั้งแต่ **กรรมการและเลขานุการ** ได้รับอนุมัติโครงการในบันทึกข้อตกลง MOU จาก 1 เดือน ให้ขยาย ระยะเวลา เป็น 2 เดือน จากการประชุมครั้งนี้สามารถสรุปได้หลายประเด็น เรียงเชิญคุณสุรรัตน์ ช่วยหาแนวทาง ความเป็นไปได้ในของการดำเนินโครงการจากท่านคณะทำงานทั้งหลายได้เสนอความคิดเห็นดังกล่าว
- นางสาวสุรรัตน์ ตรีมรรคา** หลังจากที่ได้ฟังคณะทำงานเสนอแล้ว สรุปได้ว่าเรายังไม่ได้จัดทำแผน **ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ** สุขภาพชุมชน ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพราะ รายละเอียดเยอะ และกระบวนการทำต้องใช้ภาคทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ไม่ใช่องค์กรภาคท้องถิ่นอย่าง เดียว เห็นควรจัดทำแผนสุขภาพชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมโดย อ่างอิงคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนฯ (เล่มสีฟ้า) เป็นหลัก โดยสามารถใช้งบประมาณในหมวดการบริหารจัดการ ประเภทที่ 4 ถ้าจะมีแผนสุขภาพชุมชนโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคี ทั้งภาคประชาชน ภาคองค์กรปฏิบัติการ ภาคี หน่วยบริการ โรงพยาบาลหรือ รพสต. ภาคีขององค์กรวิชาการ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน มาวางแผนการ ดำเนินงานร่วมกัน วัตถุประสงค์คือเพื่อให้เกิดแผนสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เป็นวัตถุประสงค์หลักของ โครงการ เป้าหมายที่ต้องบรรลุ คือ 1.ได้แผนสุขภาพ 2.คณะกรรมการคณะทำงานได้พัฒนาศักยภาพ 3.

โครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน กลยุทธ์ที่สำคัญในการได้แผนสุขภาพชุมชนมี 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กลยุทธ์การส่งเสริมศักยภาพโดยการปฏิบัติงานจริง “On the job Training” ใช้คำนี้เพราะ แผนนี้น่าจะดำเนินการได้และอ้างอิงแผนได้ ไม่ใช่ประชุมอย่างเดียวแล้วดำเนินการได้ สามารถทดลองปฏิบัติงานได้จริง กลยุทธ์ที่สำคัญคือการรณรงค์ทางสังคม การรณรงค์คือต้องมีการสื่อสารสาธารณะให้คนสังคมได้เข้าใจว่านี่คือปฏิบัติการของกองทุนฯ และประชาชนต้องมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ต้องเข้าใจร่วมกันว่าเงิน 40 บาทคือเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับประชาชนในการรักษาพยาบาลอยู่ 2,000-3,000 บาท และมีงบประมาณในการสนับสนุนให้ประชาชนบริหารจัดการด้วยตนเอง ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นงานรณรงค์นี้จะทำให้ประชาชนเข้าใจ ตระหนักและการมีส่วนร่วมที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรมในกองทุนฯ กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารคณะทำงานกองทุนฯและประชาชน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มภาคีอื่นๆ คือหน่วยบริการในพื้นที่ นักวิชาการ องค์กรสาธารณประโยชน์ NGOs (Non Governmental Organizations) ฯลฯ ต้องมองออกไปในภาพกว้างๆ ตัวชี้วัดที่สำคัญว่าทำแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหรือไม่ คือ แผนสุขภาพชุมชนระยะ 1 ปี หรือระยะเวลา 3 ปี ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการสามารถเขียนแผนงานสุขภาพชุมชนได้ ร้อยละ 70 ของโครงการที่นำเสนอเข้ามาให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ร้อยละ 80 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติดำเนินงานตามโครงการ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขอเสนอกระบวนการทำงาน ข้อแรก ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการ ประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหาร ตัวแทนคณะทำงานหรือทีมที่เลี้ยง ไม่เกิน 6 คน เพื่อร่วมกันออกแบบโครงการ เป็นคณะกรรมการที่คล่องตัว มีองค์ประกอบครบถ้วน เพื่อสามารถขับเคลื่อนโครงการนี้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่คณะทำงานร่วมด้วย ข้อสอง เสนอให้คณะทำงานโครงการช่วยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่เกิดขึ้น โดยมีการประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้คณะทำงานโครงการ วางแผนการดำเนินโครงการทบทวนและจัด โครงสร้าง ตามที่ท่านผอ.คนย์ ได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างของกองทุนฯ ที่มีการแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นทีมแขวง อยากให้ทบทวนถึงองค์ประกอบสัดส่วนของโครงสร้างมีความเหมาะสมหรือไม่ การมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยแค่ไหน กลยุทธ์ของเราควรจะเน้นเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในส่วนของภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงาน ได้เรียนรู้ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจกองทุนฯและสามารถทำให้องค์กรฯ เป็นที่รู้จักได้ ข้อสาม ควรมีการวางแผนสุขภาพชุมชน ซึ่งมีวิทยากรที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องนี้ได้คือ ท่านดร. ทรงยศ คำชัย อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมีหลายทีมที่มีประสิทธิภาพ หรือจะเป็นวิทยากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมของสสอ. หรือทีมของภาค NGO ซึ่งทำเรื่องแผนมาโดยตลอด และมอบหน้าที่ในการคัดเลือกวิทยากรให้แก่คณะทำงาน ขอเสนอให้จัดทำแผนสุขภาพชุมชนโดยแบ่งออกเป็นทีมแขวง ให้คณะทำงานแขวงลงไปในพื้นที่หาปัญหาของตนเองให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหาด้านสุขภาพ ให้มองโดยภาพรวมของชุมชน สุขภาวะชุมชน ด้านอาหารที่เป็นของทอด ภาวะด้านอุบัติเหตุ ความมั่นคงสามารถจัดทำโครงการได้ทุกด้าน การวางแผนสุขภาพควรวางแผนใหญ่ สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนได้ อย่างเช่น ปัญหาโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคระบาดตามสภาพฤดูกาล ควรจะมีการวางแผนโครงการเรื่องโรคตามฤดูกาลล่วงหน้าไม่ควรจะทับซ้อนกับงานแผนงานโครงการส่งเสริมและป้องกันโรค พอได้แผนงาน/โครงการของแต่ละแขวงแล้วให้จัดประชุมทั้งหมด 4 แขวง เพื่อรวบรวมแผนงานโครงการแล้วนำมาบูรณาการให้เกิดแผนรวม

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบการประชุม

(นายณัฐฐเดช วิริยดิถกรรม)

รองนายกเทศมนตรี

รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯคนที่ 1